

# น้ำท่วมอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปก่อน 'บักตุ๋' สังกกลางกรม. เตรียมงบกลางไว้แล้ว2พันล้าน

## ภาคกลาง-อีสานยังไม่พ้นวิกฤต มหาสารคามเดือดร้อน4หมื่นคน อ่างทองบ้านจมน้ำ2.2หมื่นหลัง

อุตุฯชี้ไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อย ภาคใต้ฝนลดลง  
กทม.ตกร้อยละ 10 ด้านศูนย์ PMOC เผยปีนี้  
ฝนตกมาก บางพื้นที่หนักสุดในรอบ 30 ปี รัฐบาล  
เร่งรัดเยียวยา ส่วน "มหาสารคาม" ดับแล้ว 9 ศพ  
เดือดร้อนกว่า 4 หมื่นราย ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยา  
ปรับลดระบายน้ำต่อเนื่อง "อ่างทอง" ท่วม 6 อำเภอ  
บ้านจมน้ำกว่า 2.2 หมื่นหลัง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์  
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ว่าบริเวณความกดอากาศสูง  
หรือมวลอากาศเย็น

ต่อ : น้ำท่วม - หน้า 10

## น้ำท่วม

กำลังอ่อนลงจากประเทศจีนปกคลุม  
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้  
ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
กับมีหมอกบางในตอนเช้า ประกอบกับ  
ลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมภาคตะวันออก  
ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกทม.และ  
ปริมณฑล ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน  
เล็กน้อยบางแห่ง ส่วนร่องมรสุมพาดผ่าน  
ภาคใต้ตอนกลาง ในขณะที่ลมตะวันตก  
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน  
มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง  
ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจาก  
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้

## อุตุฯเผยกทม.มีฝนตกร้อยละ10

สำหรับกทม.และปริมณฑล มีเมฆ  
บางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของ  
พื้นที่ อุณหภูมิค่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศา

## ศูนย์PMOCเผยปีนี้มีฝนตกมาก

ด้านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี  
PMOC ระบุว่า นับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม  
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก

สภาพภูมิอากาศ เกิดร่องมรสุมและพายุ  
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณฝนตกมาก  
สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน  
อย่างต่อเนื่อง และในบางจังหวัดมีสถิติ  
ฝนตกมากที่สุดในรอบ 30 ปี สำหรับการ  
เตรียมการแก้ปัญหา น้ำท่วม นั้น  
ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนัก  
นายกรัฐมนตรี พยากรณ์สถานการณ์น้ำ  
ล่วงหน้า 6 เดือน เพื่อให้รัฐบาลสามารถ  
เตรียมการได้อย่างทันทั่วถึง

## เหลือพื้นที่ประสบภัย1.2ล้านไร่

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น  
แล้ว รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.  
กลาโหม สามารถลดพื้นที่ประสบอุทกภัย  
จาก 54 จังหวัด เหลือเพียง 28 จังหวัด  
พื้นที่ประสบอุทกภัยในปัจจุบันลดลง  
เหลือ 1,214,020 ไร่ คิดเป็น 0.4%  
ของประเทศ อีกทั้งเส้นทางคมนาคม  
หลักพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ และนิคม  
อุตสาหกรรม แทบจะไม่ได้รับผลกระทบ  
แต่ถึงกระนั้นรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้  
ข้างหลัง อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ  
ลงไปแล้วให้เร่งประเมินวางแผนการ  
เยียวยาล่วงหน้า โดยไม่รอให้น้ำลด ซึ่งนั้น  
จะไม่ทันการณ์

## รัฐบาลยันเร่งเยียวยาผู้ประสบภัย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ  
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษก  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 26 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15154

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 144.66 Ad Value: 231,456

PRValue (x3): 694,368

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: น้ำท่วมอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปก่อน'บึกคู'สู้กลางกรม.เตรียมงบกลางไว้แล้ว2พันล้าน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการระบายน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงสาเหตุน้ำท่วม ระบบการระบายน้ำ ให้ประชาชนเข้าใจ โดยภายหลังน้ำลด กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) จะประเมินและชี้เป้าพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลง และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ และฟื้นฟูและจัดทำแผนต่างๆ ต่อไป

## นายกฯสั่งให้ดูแลพี่น้องประชาชน

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำในประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินสถานการณ์ เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งป้องกันบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุทกภัยอย่างทันที่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ติดตามแผนการระบายน้ำ และสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุและร่องมรสุมต่างๆ อย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำประชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสาเหตุ และแผนปฏิบัติการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือการดูแล และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกพื้นที่ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้” นายอนุชา กล่าว

## ชาวมหาสารคามยังอพยพหนีน้ำ

วันเดียวกัน ที่ จ.มหาสารคาม ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย ว่าบริเวณบ้านโนนนกหอ-บ้านโนนสุวรรณ น้ำจากแม่น้ำชีได้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนชาวบ้านกว่า 250 ครัวเรือน นานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว ทำให้ชาวบ้านต้องอพยพหนีน้ำท่วมที่สูงมิดหลังคาบ้าน ที่ปลูกสร้างสูงกว่า 1.8 เมตร ไปอาศัยบนถนนเลียบบคลองชลประทานประมาณ 10 ครัวเรือน แต่บางหลังที่น้ำไม่ได้ท่วมทั้งหมด มีผู้สูงอายุที่หุงบ้านได้อาศัยอยู่ที่ชั้นบนของบ้าน และใช้เรือในการเดินทางเข้า-ออก

## ดับแล้ว9กระทบบกว่า4หมื่นคน

ทั้งนี้ ชาวบ้านคาดว่าต้องใช้เวลาอีกกว่า 1 เดือน น้ำจึงจะลดลง ช่วงนี้จึงต้องอาศัยอยู่ที่จุดอพยพไปก่อน โดยพื้นที่ จ.มหาสารคาม ถูกน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เมือง และ อ.เขียงยืน รวม 46 ตำบล 557 หมู่บ้าน 5 ชุมชน/หมู่บ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบ 13,565 ครัวเรือน 41,769 คน เสียชีวิต 9 ศพ มีจุดอพยพ 21 แห่ง และจุดอพยพสัตว์ 11 แห่ง ส่วนถนนสายหลักถูกน้ำท่วม 7 เส้นทาง ถนนเชื่อมหมู่บ้าน 39 เส้นทาง สถานทีราชการ โรงเรียน 20 แห่ง วัด 55 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 11 แห่ง และพืชสวนเสียหายกว่า 200,000 ไร่

## เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดระบายน้ำ

สำหรับเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ปรับลดการระบายน้ำต่อเนื่องอยู่ที่ 2,410 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที น้ำเหนือเขื่อน 17.70 เมตร ท้ายเขื่อน 15.61 เมตร ทำให้ระดับน้ำที่สถานีชลมาตร C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อยู่ที่ 9.10 เมตร/รทก.น้ำไหลผ่าน 2,466 ลบ.ม. ต่อวินาที ขณะที่แม่น้ำน้อย ประจวบระบายน้ำ ยางมณีน้ำเหนือประตู 9.27 เมตร ท้ายประตู 9.24 เมตร ส่งผลกระทบใน 6 อำเภอของ จ.อ่างทอง ได้แก่ อ.ไชโย อ.เมือง อ.ป่าโมก อ.โพธิ์ทอง อ.แสวงหา และ อ.วิเศษชัยชาญ มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้ว 50 ตำบล 299 หมู่บ้าน 22,125 หลัง

## อ่างทองท่วมหลายพื้นที่ยังวิกฤต

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของ จ.อ่างทอง ยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และอาสาสมัครต่างระดมกันเข้าช่วยเหลือมีการตั้งจุดประกอบอาหารบริเวณวัดโพธิ์ราษฎร์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอ.โพธิ์ทอง อ.ไชโย ซึ่งบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร โดยพบว่ามีสุนัขหลายตัวติดอยู่กลางน้ำ

และอยู่ในอาคารหิวโหย เจ้าหน้าที่ได้นำอาหารทิ้งไว้ให้เป็นจุดๆ เพื่อไม่ให้สุนัขขาดอาหารจนตาย

## เปิดเส้นทางจราจรแยกป่าจิวแล้ว

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทอง ร่วมกับตำรวจ สก.เมืองอ่างทอง นำรถยกและรถบรรทุกเพื่อยกแบริเออร์ ที่ปิดกั้นไว้ที่แยกป่าจิว อ.เมือง จ.อ่างทอง เพื่อเปิดการจราจรตามปกติ หลังจากระดับน้ำที่ท่วมผิวถนนลดระดับลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรเนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ป่าจิว ทางหลวงหมายเลข 3064 อ่างทอง-โพธิ์ทอง และทางแยกไปทางหลวงหมายเลข 3195 โพธิ์พระยา-ท่าเรือ โดยมีน้ำท่วมสูงประมาณ 70 เซนติเมตร จึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางส่วน ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักอย่างต่อเนื่อง

## จัดตร.จราจรอำนวยความสะดวก

ร.ต.ท.ประเสริฐศักดิ์ วิพันธ์เงิน รองสว. (จราจร) สก.เมืองอ่างทอง กล่าวว่า การจราจรที่ติดขัดที่แยกป่าจิว เป็นเพราะมีน้ำท่วมสูง แต่หลังจากน้ำลดลง จึงประสานรถยกและรถบรรทุกแขวงทางหลวงอ่างทอง เข้ารีอแบริเออร์ออก เปิดทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้ อย่างไรก็ตาม ไฟจราจรที่แยกดังกล่าว ยังใช้งานไม่ได้เนื่องจากตู้ควบคุมถูกน้ำท่วม จึงให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่

ส่วนทางหลวงหมายเลข 3064 อ่างทอง-โพธิ์ทอง รถเล็กยังใช้เส้นทางไม่ได้ เนื่องจากมีน้ำท่วมสูง 3 จุด

## สิงห์บุรีเริ่มสำรวจ-ซ่อมแซมบ้าน

ส่วนที่ จ.สิงห์บุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา ลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ลดระดับลง จนพื้นที่ริมแม่น้ำดังกล่าวใน จ.สิงห์บุรี ระดับน้ำ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 26 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15154

หน้า: 1 (บนขวา), 10

Col.Inch: 144.66 Ad Value: 231,456

PRValue (x3): 694,368

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: น้ำท่วมอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปก่อน'บิกตู'สั่งกลางกรม.เตรียมงบกลางไว้แล้ว2พันล้าน



▲ **แม่น้ำยมล้น** : เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงระดมถุงยังชีพออกแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งถูกน้ำจากแม่น้ำยมล้นคลื่นเข้าท่วมขังสูง ขณะที่สถานการณ์โดยรวมมีพื้นที่ประสบภัย 4 อำเภอ

ลดลง 50-60 เซนติเมตร ขณะที่พื้นที่ซึ่งน้ำเอ่อล้นข้ามคลองชลประทาน ก็เริ่มลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ ชาวบ้านในบางชุมชนได้เริ่มสำรวจความเสียหายก่อนซ่อมแซมและเริ่มทำความสะอาดบ้านหลังจากระดับน้ำได้ลดลงแล้ว สำหรับเส้นทางสัญจรที่เคยปิดไว้หลายจุดช่วงน้ำท่วมสูงขณะนี้แนวทางหลวงสิงห์บุรีได้เคลียร์กระสอบทรายคันป้องกันน้ำ เปิดเส้นทางต่างๆให้สามารถกลับมาใช้งานตามปกติอีกครั้ง

## บิกตูสั่งอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปก่อน

เย็นวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหา น้ำท่วม จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม

ที่ผ่านมา พร้อมกับสอบถามในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ถึงกรณีเงินเยียวยาว่าจะจ่ายได้เมื่อไหร่ โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าการเยียวยาหลักเกณฑ์อยู่ต้องให้กระทรวงมหาดไทย เสนอเรื่องเข้ามาเพื่อเบิกจ่าย ส่วนเรื่องเกษตรกรจะช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอว่าการเยียวยาถึงอย่างไรก็ไม่เพียงพอต่อความเสียหาย จึงอยากให้ทหาร ตำรวจ และนักเรียนอาชีวะ เข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐมีมาตรการอื่นๆ พิจารณาตามความหนักเบาของแต่ละพื้นที่ เช่น การแจกข้าว ขณะที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.คลัง

กล่าวว่า เรื่องการเยียวยาที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ขณะนี้น้ำท่วม ชาวบ้านไม่รู้จะทำอย่างไร อยากให้ช่วยค่าครองชีพก่อน โดยมีรัฐมนตรีหลายคนเห็นด้วย ส่วนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เสนอว่าหลักเกณฑ์เยียวยา 5,000 บาท เป็นหลักเกณฑ์เยียวยาเมื่อ 10 ปีก่อน ถ้าจะเพิ่มเป็น 6,000-7,000 บาทได้หรือไม่ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวสรุปว่าอะไรช่วยได้ให้ช่วยไปก่อน อย่างเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยมีการเตรียมงบกลางเอาไว้ 2,000 ล้านบาทแล้ว ถ้าจะเพิ่มเติมอะไรค่อยว่าในภายหลัง